

Mễ Sở, ngày 14 tháng 4 năm 2023

THƯ NGỎ

Phát động phong trào quyên góp và trao tặng sách cho

“ TỦ SÁCH YÊU THƯƠNG”

Kính gửi: Quý thầy giáo, cô giáo, quý phụ huynh, các em học sinh

Trường Tiểu học Mễ Sở cùng toàn thể nhân dân!

Hưởng ứng "Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023", nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng xã hội về văn hóa đọc, phát triển môi trường văn hóa đọc trong nhà trường; góp phần bổ sung vốn tài liệu cho thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường, hướng tới xây dựng đạt danh hiệu “ Thư viện chuẩn” vào năm học 2023-2024.

Trường Tiểu học Mễ Sở phát động phong trào quyên góp và trao tặng sách cho “Tủ sách yêu thương” của Thư viện nhà trường.

Nhà trường mong muốn, hi vọng và tin tưởng sẽ nhận được sự chung tay góp sức để xây dựng cơ sở vật chất, vốn tài liệu thư viện cho các thầy cô giáo và học sinh toàn trường. Quý thầy cô, quý phụ huynh, các em học sinh có thể trao tặng các loại sách (sách giáo viên, tài liệu tham khảo, sách khoa học, sách kỹ năng sống, truyện đọc,...) do mình biên soạn hoặc đang sở hữu mà ít dùng đến thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc trao tặng trực tiếp tại Thư viện nhà trường; hoặc tự nguyện tài trợ thêm nguồn tài chính để giúp nhà trường xây dựng tủ sách Thư viện được tốt hơn. “Tủ sách yêu thương” chính là món quà vô cùng quý giá của Quý thầy cô, quý phụ huynh, các em học sinh và nhân dân dành cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển bền vững của nhà trường.

Việc quyên góp và tiếp nhận sách, tiếp nhận tự nguyện tài trợ được bắt đầu từ ngày 17/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023

Thư viện nhà trường sẽ tổ chức sắp xếp và trưng bày tại Thư viện cho bạn đọc sử dụng và tham khảo trong suốt thời gian quyên góp. Sau tháng 12/2023, Thư viện sẽ lựa chọn những cuốn sách theo các chủ đề phù hợp để nhập vào kho sách Thư viện; các sách khác sẽ phục vụ tại phòng đọc của nhà trường.

Kết quả tiếp nhận tài trợ (sách, nguồn kinh phí tự nguyện hỗ trợ) sẽ được nhà trường công khai trên cổng thông tin điện tử - Webservice trường Tiểu học Mễ Sở và các phương tiện thông tin đại chúng.

Mọi thông tin về tặng tài liệu cho thư viện, quý thầy cô, quý phụ huynh, các em học sinh và nhân dân vui lòng liên hệ với bà: Nguyễn Thị Yến - nhân viên Thư viện, số ĐT: 0397041652; hoặc ông: Nguyễn Trung Thành, GV-Tổng phụ trách Đội, số ĐT: 0345355686; hoặc gửi vào Email: tieuhocmesovghy@gmail.com.

Trường Tiểu học Mễ Sở trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp xây dựng “Thư viện chuẩn” của quý thầy cô, quý phụ huynh, các em học sinh cùng toàn thể nhân dân.

HIỆU TRƯỞNG



Trần Thị Chinh